

THPT NGUYỄN CHÍ THANH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2022)

Tôn sư trọng đạo là nét đẹp truyền thống lâu đời của dân tộc ta, nghề dạy học luôn được cả xã hội tôn vinh và trân trọng, truyền thống đó đã kết tinh thành đạo lí của người Việt Nam từ bao đời. Hàng năm cứ mỗi độ thu về trên khắp mọi miền đất nước lại hân hoan đón mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và cũng đã từ lâu đây không chỉ là ngày của các thầy cô giáo mà đã trở thành ngày hội, ngày lễ trọng đại của toàn xã hội, là ngày mà mỗi người trong chúng ta đều hướng về người thầy người cô của mình với tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc. Với tất cả ý nghĩa cao đẹp đó, sáng ngày 19/11/2022 trường THPT Nguyễn Chí Thanh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 40 ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).



Thầy Trần Hữu Phước – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Đến dự lễ kỷ niệm chung vui với thầy trò trường THPT Nguyễn Chí Thanh có đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện Lăk; cùng đại diện các ban ngành, lãnh đạo địa phương xã Krông Nô; Đại diện các buôn kết nghĩa; Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ thầy Phạm Huy Thành - Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam - “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.



Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trong những năm qua, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã có sự phát triển toàn diện, tương đối vững chắc. Đội ngũ giáo viên nhà trường cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn đào tạo, tâm huyết, yêu nghề, mến trò, tận tâm với công việc. Khắc phục những tồn tại khó khăn về cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tích cực ứng dụng các phương pháp mới vào giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND Huyện Lắk đã biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua và mong muốn, đội ngũ các thầy, cô giáo tiếp tục cống hiến, thi đua học tập, sáng tạo, vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng phấn đấu đạt được nhiều kết quả phấn khởi hơn nữa trong giáo dục và đào tạo.



Đồng chí Nguyễn Anh Tú (bên trái) – Phó chủ tịch UBND huyện Lắk tặng quà chúc mừng thầy và trò nhà trường.



Đại diện chính quyền địa phương xã Krông Nô (bên phải) gửi tặng món quà tới nhà trường.



Đại diện hội phụ huynh học sinh của Trường gửi tặng lẵng hoa tươi thắm tới nhà trường.



Đại diện buôn kết nghĩa (Đăk Tro) gửi tặng lẵng hoa tươi thắm tới nhà trường.

Trong buổi lễ, em Vi Thị Hồng Trúc học sinh lớp 10A1 đã đại diện cho học sinh toàn trường bày tỏ những cảm xúc của mình đối với quý thầy cô nhân ngày lễ, các em học sinh đã dâng lên quý thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất như tấm lòng và lời lời tri ân sâu sắc đến thầy cô.



Các em học sinh dâng lên quý thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất

Trong thời gian qua thầy và trò nhà trường đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tại buổi lễ nhà trường đã tiến hành trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.



Thầy Phạm Huy Thành – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường (bên trái) nhận bằng khen của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.



Trao thưởng cho Đoàn tham gia Hội thao GDQP cấp tỉnh - Đạt giải nhất toàn đoàn.



Trao thưởng cho Đoàn tham gia cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh – Đạt giải khuyến khích.



Trao thưởng cho các tập thể đạt giải cuộc thi video “tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”



Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải phong trào thi đua “tuần học tốt”, “hoa điểm tốt”.



Trao thưởng cho các tập thể đạt giải trong Hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11.

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng và thành công tốt đẹp.

BAN TRUYỀN THÔNG